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ขาวจากหนังสือพมิพ ไทยรัฐ

กรณีขาวผีซ้ําดํ้าพลอยชาวนา จ.พิจิตร หนีวิกฤติภัยแลงเลี่ยงจากทํานาปรังไปปลูกแตงโม
ซึ่งใชน้ํานอยกวาทํานาปรังประทังชีพ แตกลับถูกพอคาคนกลางตางถ่ินตมตุนจนเปอย เปนอีก
บทเรียนชอกชํ้าน้ําตานองของชาวนาไทย ทุกคร้ังที่มีเคร่ืองหมายคําถามในใจ...เปนชาวนา ไมให
ทํานา จะใหทําอะไร

คําตอบมีหลากหลาย ชาวนาในบางพื้นที่อาจเปลี่ยนไปทําไรออย ไรมันสําปะหลัง หรือพืช
ไรบางอยาง ที่ใชน้ํานอยกวาทํานาปลูกขาว เพื่อฆาเวลารอฝนฟาโปรยปราย คอยกลับไปทํานา
ดังเดิม แตในสถานการณแลงน้ํา มีชาวนาอีกหลายคนเลือก ปลูกแตงโม แทน

ทุกวันนี้พื้นที่ปลูกแตงโมในเมืองไทยจึงกระจัดกระจายอยูในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะแถบ
พื้นที่ทํานาในภาคกลาง ภาคเหนือตอนลาง และภาคอีสาน ไมวาจะเปนที่ อ.ทาอุเทน จ.นครพนม
อ.ตะพานหิน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บางพื้นที่ของ จ.กําแพงเพชร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ
สกลนคร หรือแมกระทั่งดินแดนขาวงาม อยาง อ.ผักไห พระนครศรีอยุธยา

กอนหนานี้ไมนานมีขาววา ที่ จ.พิจิตร มีชาวนากลุมหนึ่ง นําพื้นที่นาขาวเปลี่ยนไปทําสวน
แตงโม เพื่อแกปญหาภัยแลง แตแลวใหเหมือนถูกผีซ้ําดํ้าพลอย โดนพอคาคนกลางจากตางถ่ิน
มาเจรจาขอซื้อแตงโมเหมายกสวน แตพอถึงเวลานัดกลับเบี้ยว



ชาวนาผูเคราะหรายรายนี้ คือ น.ส.คะนึง ชางเพชรผล กับเพื่อนบานอีก 2 คน ซึ่งฤดูแลงนี้
สนองนโยบายลดพื้นทํานาปรังของรัฐบาล ดวยการตัดสินใจไปเชาที่นาของเพื่อนบาน และกูยืม
เงินจาก ธ.ก.ส. มาเกือบ 1 แสนบาท เพื่อลงทุนปลูกแตงโมบนพื้นที่ 17 ไร ที่หมู 13 บานโพธ์ิ
ทอง-บานทากระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ปรากฏวาแตงโมที่ทั้งสามรวมกันลงทุนลงแรงปลูก ใหผลผลิตงอกงามดี กอนหนานี้ไมนาน
มีนายมานะ (ไมทราบนามสกุล) พอคาตางถ่ินเขาไปเจรจาตกลงขอซื้อแตงโมแบบเหมาหมดยก
ไร โดยนัดให น.ส.คะนึงและเพื่อนตัดแตงโมรอไวจะนํารถมาบรรทุก แลวจะจายเงินให (โดยไมได
วางเงินมัดจํา) แตปรากฏวาพอถึงวันนัด พอคาคนกลางจากตางถ่ินรายนี้กลับบอกวาแตงโมลน
ตลาด ขอยกเลิกขอตกลง สาวสวนแตงชาวพิจิตรทั้ง 3 ราย จึงแทบกระอักเลือด เพราะแตงโม
กองมหึมาหลายพันลูก ที่ถูกตัดออกจากขั้วตน หากไมมีใครมารับซื้อไป ระบายไมทัน ก็มีแตรอ
วันเนา พวกเธอไดแตวิงวอนขอใหหนวยงานภาครัฐชวยเหลือ และเชิญชวนใหคนที่มีจิตใจเมตตา
ไปชวยซื้อแตงโม

ทันทีที่ไดรับรูเร่ืองเศราของชาวสวนแตงพิจิตร ในฐานะคนหัวอกและมีอาชีพเดียวกัน อร
อนงค แตงโสภา หรือ “นง” ชาวสวนแตงโมแถววัดหนาโคก อ.ผักไห พระนครศรีอยุธยา ให
ความเห็นวา “นาเห็นใจที่สุด ที่ดันไปเจอเถาแกหรือคนกลางไมเอาไหน”

“เถาแก” ในที่นี้ นง บอกวา ชาวสวนแตงจะรูกัน หมายถึง นายทุนหรือพอคาคนกลาง ที่
ตกลงออกทุนใหแกชาวสวนไปกอน เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะรับผลผลิตจากสวนไป
ระบายขายให ถาผลผลิตและราคาแตงโมในทองตลาดดี เถาแกกับคนปลูก ก็เหลือกําไรเยอะ แต
ถาขาดทุนก็ตองทําใชเถาแกในคราวหนาแตเธอวาเหตุการณที่พิจิตรนาจะเปนกรณีคนปลูกออก
ทุนเอง เพราะไปกูเงินจาก ธ.ก.ส. มาทําสวนแตง แตดันโชคไมดีเจอพอคาคนกลางที่ไม
รับผิดชอบ

นง บอกวา ถึงแมจะตางรูปแบบกันกับกรณีที่พิจิตร แตเธอเองก็อดหวาดหวั่นในชะตา
กรรมของตนดวยไมได หลังจากไดทราบสถานการณวา เวลานี้ผลผลิตแตงโมลนตลาด

“ถึงเถาแกเรามีตลาดรองรับเยอะ แตอยาลืมวา การปลูกแตงโม เส่ียงสูงพอๆกับแทงไฮโล
ถาชวงไหนไดผลผลิตดี แตงขาดตลาด มีสิทธ์ิรวยทันตาเห็น กลับกันชวงไหนแตงลนตลาด ราคา
ตก หรือกําลังติดลูกออน เจอเพลี้ยไฟลง ผิวจะขรุขระ ในชีวิตฉันเจอมาแลว 2 หน แบบนี้ขาวสาร
จะกรอกหมอ ยังแทบไมมีกิน”

ที่วาผลผลิตดี นง หมายถึง จะตองไดผลผลิตแตงโมประมาณ 3.8-4 ตัน/ไรขึ้นไป และขาย
สงใหเถาแกที่รับซื้อในราคาหนาสวน กก.ละ 8 บาท ถัวเฉลี่ยเกษตรกรผูปลูกแตงโม จึงจะมีกําไร
หลังหักคาใชจาย ไรละประมาณ 1 หม่ืนบาท



หมายความวา หากมีพื้นที่ปลูกแตงโม 50 ไร เหมือนกับกรณีของ “นง” ภายในวงรอบที่ใช
ระยะเวลาปลูกแค 2 เดือนเศษ เธอจะมีกําไรเนื้อๆ หลังหักคาใชจายแลวถึง 5 แสนบาท แตถา
เปนกรณีกลับกัน แทงสูงดันไปออกต่ํา หรือแทงต่ําดันไปออกสูง เหมือนแทงไฮโลพลาด นง บอก
วา เธอตองขาดทุนเขาเนื้อ หรือเปนหนี้ติดลบเถาแกถึงคราวละ 2-3 แสนบาท แตเถาแกของเธอ
ไมไดเรงรัดอะไร ใหใชวิธีไปปลูกแกตัวใหม หักกลบลบหนี้กันในผลผลิตรอบหนาแทน

การที่ผลผลิตไมดี หรือกรณีแตงโมลนตลาด “นง” วา คนปลูกตองแบกภาระ ตั้งแตคาเชา
ที่นาในราคาไรละ 2,000 บาท ตอคราว (3 เดือน) คารถไถทํารองอีกไรละ 1,500 บาท คาสาย
ยางปลอยน้ําหยดรดตนแตงโม ไรละ 1,500 บาท คาปุยไรละ 3,000 บาท คายาฆาเพลี้ยไฟ ไร
แดง หนอนเขียวอีกไรละประมาณ 1,000 บาท

ยังไมนับคาน้ํามันดีเซลสูบน้ําไปปลอยใหหยดตามทอรดตนแตงโมอีกวันละ 600 บาท ตอ
พื้นที่ปลูก 50 ไร ย่ิงชวงแตงโมออกลูก ตองใหน้ําเพิ่มขึ้นและใชน้ํามันถึงวันละ 800-1,000 บาท
ยังมีคาแรงคนงานปลูก แตงยอด แตงลูก (ปลิดลูกไมสวยทิ้ง) อีกคนละ 300 บาท ตอวัน

นง บอกวา เร่ืองของเร่ือง ส่ิงที่ทําใหเธอหวาดหวั่นในอุราที่สุด ก็คือ นับถอยหลังจากนี้ไป
เหลือเวลาอีกแคไมกี่วัน ผลผลิตแตงโมรอบแรกของเธอจะไดเวลาเก็บขาย (ประมาณวันที่ 25
มีนาคม 2558)

หากมีสถานการณไมคาดฝนเกิดขึ้น เธอวายังไมรูจะทําใจไดแคไหน “เปนปกอนๆ ปานนี้
ฉันคงย้ิมได เพราะรอวันรับเงิน แตปนี้รูปการณไมปกติ หลายคนที่ ไมมีน้ําทํานา หนีมาปลูก
แตงโมกันเปนแถว ตางคนตางปลูกแบบนี้ ถาแตงลนตลาดขึ้นมา ยังไมรูเลยวาจะไดกอดคอตาย
หมูกันรึเปลา”

นงวา ตลาดแตงโมไมเหมือนตลาดขาว “ถาขาวลนตลาด ราคาถูก ถึงยังไงก็ยังเก็บเอาไว
รอขายตอนราคาขึ้นได เพราะไมเนา แตแตงโมพอตัดขั้วออกจากตนแลว ขืนเก็บไวนาน ไมรีบ
ขาย มันจะเนา จึงขึ้นอยูกับเถาแก ถาเขาดีก็จะไมทิ้งลูกนอง หรือลูกสวนอยางเรา บางทีราคา
แตงเหลือแคโลละ 2 บาท เขาก็ยังชวยขนไประบายขายใหที่ตลาดไท มหานาค ส่ีมุมเมืองและ
ภาคใต”

ทางออกสุดทาย อรอนงค แตงโสภา ชาวนาจาก อ.สามชุก สุพรรณบุรี ผูผันชีวิตมายึด
อาชีพปลูกแตงโมขาย ฝากบางประโยคทิ้งทายไปยังผูบริหารประเทศ

“ชาวสวนแตงไมขออะไรมาก ขอแคใหรัฐบาลชวยดูแลเร่ืองคาปุย คายา ใหถูกลงกวานี้
หนอย แคนี้ก็ถือวาพวกทานคืนความสุขใหพวกเราแลว”



สานฝน...ปวส.เกษตรสูปริญญา
12 กุมภาพนัธ ที่ผานมา...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปนองคประธานเปดการ

ประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.) คร้ังที่ 36 ณ วทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตาก

กิจกรรมนี้มี นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศเขารวม ขณะที่เฝารับเสด็จ
พระองคทรงหันไปมีกระแสรับส่ัง กับ น.ส.นจุรี หร่ีเรไร นักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย เพียงประโยคส้ันๆไดสรางส่ัน สะเทือนชาวแมโจทั้งแผนดินดวยความ
ปลาบปลื้ม...วา

“...จบแลวจะทาํอะไร...เขาเรียนตอแมโจใชม้ัย?...”
อกท. หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย...มีจุด กําเนิด ณ วิทยาลัย

เกษตรกรรมแมโจ โดย ผอ.วิภาต บุญศรีวังซาย ไดมอบหมายให อ.สุรพล สงวนศรี กับ อ.
ประสงค วรยศ รวมกันรางธรรมนูญและแนวทางในการดําเนินงาน โดยนํา เอารูปแบบ FFA ของ
สหรัฐอเมริกา กับ FFP ของฟลิปปนส...มาปฏิรูปผสมผสานกันอยางลงตัว

แนวดําเนินการของ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยไดเจริญรุดหนา เปนที่
รูจักในระดับชาติ เม่ือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ อกท.หนวย
แมโจ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามกีฬาแหงชาติ กทม. ในป 2515

และเปนพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได รุงขึ้นอีกป (3 มกราคม 2516) พระองคเสด็จ
เย่ียม อทก.หนวยแมโจ ณ วิทยาลัย เกษตรกรรมเชียงใหม อันเปนคร้ังแรกซึ่ง ตองบันทึกใน
ประวัติศาสตรของสถาบันแมโจ



มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งมีช่ือเสียงดานการเกษตร ไดเปด
โอกาสใหกับผูจบการศึกษาทางสายวิชาชีพระดับ ปวส. เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี อันเปน
การเพิ่มทางเลือกใหกับนักศึกษาในสวนภูมิภาคที่มีประวัติการเรียนดีไดมีโอกาสเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา

ในการ ประชุมคร้ังนี้ (ที่ 36) มีศิษยเกาแมโจ ซึ่งเปนสมาชิก อกท.เขาเฝาฯถวายรายงาน
ตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3 ทาน คือ คุณชนินทร วงษแสง แมโจรุน 47 คุณชิน เถียรทิม
แมโจ 52 คุณบัญชา ฉานุ แมโจ 55 ซึ่งทั้ง 3 ทานนี้ประสบความสําเร็จในดานการศึกษาและ
อาชีพเกษตรกรรม

แมโจ จึงเปนเหมือนสถาบนัในฝนของนักศึกษาระดับ ปวส.ดานการเกษตรทั่วประเทศ ซึ่ง
เปน สมาชิก อกท. ทีห่วังวากาวยางสูระดับปริญญาตรี โท และ เอก...ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึน้อยูกับตัว
นักศึกษาเอง...!!

ตามคําขวัญและปรัชญาที่ชาวแมโจตองจําใสใจตลอดเวลาวา...งานหนักไมเคยฆาคน...!!

“ดอกสะแบง”

พันธุปาลมนํ้ามัน ทางเลือกสูศึกเออีซี
เจออากาศรอนแลงของบานเรา ปาลมน้ํามันพันธุจากคอสตาริกา (A) ไมติดลูก ใหดอกแต

ตัวผู สวนพันธุซีพีไอ ไฮบริด ของไทย (B) ใหทะลายทุกทางใบ



แมไทยจะผลิตน้ํามันปาลมไดเปนอันดับ 3 ของโลก แตเม่ือเทียบกับเบอร 1–2 เรายังหาง
ช้ันอีกมาก เพราะผลิตไดแคเพียงปละ 2 ลานตัน จัดอยูในกลุมประเทศผลิตไดเพียงพอใช
ภายในประเทศ

เบอร 1 อินโดนีเซียผลิตได 31 ลานตัน เบอร 2 มาเลเซีย ทําได 20 ลานตัน ที่สําคัญ
เพื่อนบานอาเซียนทั้งสองประเทศผลิตสงออกไดมากกวาใชเองในประเทศ อินโดนีเซียมีเหลือ
สงออก 20 ลานตัน มาเลเซีย 15 ลานตัน

ไมตองสงสัยเปดเออีซีเกษตรกรไทยเปนไดรับผลกระทบรุนแรง น้ํามันปาลมจากเพื่อน
บานไดโอกาสทะลักเขามาตีตลาดบานเราแน เพราะราคาถูกกวา ตนทุนต่ํากวา

ฉะนั้น ส่ิงที่จะชวยใหเกษตรกรอยูรอดในสงครามการคาเออีซีมีเพียงลดตนทุนการ
เพาะปลูก หรือ ลงทุนเทาเดิม แตผลผลิตตองเพิ่มมากขึ้น

“ตนทุนของเราสูงกวาเพื่อนบาน ผลผลิตตอไรเปอรเซ็นตน้ํามันยังสูมาเลเซียไมได สาเหตุ
หนึ่งมาจากพันธุจากตางประเทศ ที่คนขายบอกวาดี ใหผลผลิตสูง 5-6 ตัน แตเอาเขาจริง ปลูกใน
บานเราไดแคตันกวาๆ เทานั้น ดีไมดีบางพันธุไมใหลูกเลยก็มี”



ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ นักวิชาการเช่ียวชาญดานปรับปรุงพันธุพืช มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่ปรึกษาและผูวางแผนการปรับปรุงปาลมน้ํามันพันธุ “CPI Hybrid” บริษัท ซีพีไอ
อะโกรเทค บอกวา พันธุปาลมที่นิยมปลูกในบานเรา ไมวาจะเปนพันธุจากมาเลเซีย คอสตาริกา
ลวนแต เปนพันธุเหมาะกับพื้นที่มีฝนตกชุกมาก แถวเสนศูนยสูตร ซึ่งมีฝนตกเฉลี่ยตั้งแต 2,500
มม.ขึ้นไป แตประเทศไทยมีฝนตกเฉลี่ย 1,587 มม.เทานั้น...ผลผลิตจึงต่ํากวาที่ควรจะเปน

“ดวยเหตุนี้ ซีพีไอ อะโกรเทค จึงมีโครงการปรับปรุงพันธุปาลมเพื่อใหไดพันธุที่เหมาะสม
กับเมืองไทย โดยเฉพาะชุมพร มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,500 มม. ฝน 8 เดือน แลง 4 เดือน ที่ได
เร่ิมทํามา หลังพายุเกยพัดถลมสวนปาลมของบริษัทเม่ือป 2532 เราไดระดมซื้อพันธุปาลมน้ํามัน
จากทั่วโลกกวา 50 สายพันธุ มาปลูกในพื้นที่ 20,000 ไร เพื่อคัด พันธุ ปรับปรุงพันธุใหเหมาะกับ
อากาศบานเรา หลังจากใชเวลาไปกวา 10 ป ในที่สุดเราไดปาลมพันธุซีพีไอ ไฮบริด ที่ใหผลผลิต
สูงถึง 6 ตันตอไร มีเปอรเซ็นตน้ํามันสูงสุด 35% แตคาเฉลี่ยอยูที่ 29% มากกวาของมาเลเซียที่
ไดเพียง 5 ตัน เปอรเซ็นตน้ํามัน 25-27%”



ผลผลิตมากขนาดนี้มาจากการปลูกใน จ.ชุมพร เทานั้น ถานํา ไปปลูกในพื้นที่มีปริมาณน้ําฝน
มากกวา 1,500 มม.ตอป หรือปลูกในสวนที่มีคูรองน้ําหลอเลี้ยง ผลผลิตจะย่ิงสูงมากกวานี้
และจากการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุนําเขาจากคอสตาริกา ศ.กฤษฎา ช้ีใหเห็นจะจะคาตา พันธุ
จากคอสตาริกาเจออากาศของชุมพร เขาไป...แลงปนี้ไมติดผลเลย ดอกที่ออกมาลวนเปนตัวผู

ในขณะที่พันธุ “ซีพีไอ ไฮบริด” ที่ปลูกอยูติดกัน กลับออก ลูกดกใหดอกเปนตัวเมีย
ยืนยันไดวาทนสภาพแลง ฝนนอยของบานเราไดจริง

“ชาติชาย ศิรพิัฒน”



“ประยุทธ” ยันไมกดดันลดดอกเบีย้ ปงผุด “เวสเทิรนซีบอรด” ดึงดูดลงทุนเพิ่ม
เอกชนทนไมไหวกดดัน กนง.ประชุม 11 มี.ค.นี้ ลดดอกเบี้ย 0.25% กระตุนเศรษฐกิจ ดาน

“บิ๊กตู” ระบุรัฐบาลไมกดดันแบงกชาติ ช้ีไมควรผลีผลาม หวั่นกระสุนฟนเศรษฐกิจหมดกระเปา
ผุดไอเดียหรู ตั้ง “เวสเทิรนซีบอรด” สรางการลงทุนเพิ่ม พรอมตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)
กลาวถึงการเรียกรองของภาคเอกชนที่ตองการใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 11 มี.ค.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจวา การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายนั้น เปนเร่ืองที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้ง กนง. ไดมีการหารือกัน
และพรอมที่จะปรับให แตขอดูเม็ดเงินที่เขาออกตอนนี้กอน ซึ่งที่ผานมาเปนเงินระยะส้ัน แตตองดู
ภาพรวมในระยะยาววามีผลกระทบแคไหน ไมควรผลีผลาม เพราะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อยูที่ 2% ถาลดเร็วเกินไปก็จะไมมีเคร่ืองมือแกปญหาในระยะตอไป

สวนรัฐบาลจะสงสัญญาณใหลดดอกเบี้ยหรือไมนั้น นายกฯกลาววา รัฐบาลสงสัญญาณ
ไมได เพราะ กนง.เปนองคกรที่มีอํานาจในการรักษามาตรการทางการเงิน ส่ังไมได เพราะ
ผิดพลาดไปแลวเด๋ียวเดือดรอน มีหลายสวนเกี่ยวของอยูตรงนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน เขาหารือ
อยูแลว อยาไปกังวล แตคิดวาเศรษฐกิจของเรายังไปไดอยู เม่ือถามวา การจะปรับขึ้นหรือลงตอง
ดูอะไรบาง นายกฯกลาววา ตองดูสถานการณโลกดวยวาเปนอยางไร ตอนนี้ถาดูสถานการณรอบ
ดานตางประเทศก็ปรับอัตราดอกเบี้ยลงกันหมด บางประเทศลงไปแลวแตสถานการณยังไมดีขึ้น
เราตองดูตรงนั้นดวย ถาลงไปแลวจะทําใหถอยหลังลําบากในวันหนา เพราะไมอยากใหเอาเงิน
สํารองมาใชตรงนี้มากนัก

พล.อ.ประยุทธ กลาวตอวา เพื่อเรงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดส่ังการในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อไปชวยผูวา
ราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน และตอไปจะดําเนินการในลักษณะเดิมที่มีโครงการพัฒนา



พื้นที่ชายฝงตะวันออก หรืออีสเทิรนซีบอรดแลว แตทางตะวันตกยังไมมี จึงให ครม.คิดกันมาวา
จะทําโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวันตก หรือเวสเทิรนซีบอรดอยางไร มีนิคมอุตสาหกรรม มี
โรงเหล็กเพื่อเปนอุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะมีเอกชนเขามารวมดวย เพื่อชวยขับเคลื่อนงานดานการตลาด และหาคนมาลงทุน เพราะ
รัฐบาลบริหารเองไมไดทั้งหมด

วันเดียวกัน ภาคเอกชนไดออกมาใหความเห็นกดดันใหมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยนายสุพันธุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผย
วา ในการประชุมคณะกรรม-การนโยบายการเงิน (กนง.) 11 มี.ค. นี้ ส.อ.ท. เห็นวามีความจําเปน
ที่ กนง.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยางต่ํา 0.25% เพื่อดูแลเงินทุนไหลเขา
โดยเฉพาะภายหลังที่ธนาคารกลางยุโรปอัดฉีดเม็ดเงินผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ หรือ คิวอี
ตั้งแตวันที่ 9 มี.ค.ที่ผานมา จํานวน 60,000 ลานยูโรตอเดือน ซึ่งอาจทําใหทิศทางคาเงินบาท
ยังคงแข็งคาขึ้น

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ใจจริงอยากเห็นการลดดอกเบี้ยลงทันที 0.50% แตก็คงเปนเร่ืองลําบากที่
กนง.จะกลาตัดสินใจแบบนี้ เพราะ กนง.ก็ตองพิจารณาถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทั้งระบบ
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของคาเงินบาทที่ยังแข็งคา แตยืนยันวา หากมีการลดดอกเบี้ยนโยบาย
ลงมาก็จะชวยผูสงออกไดระดับหนึ่ง ทั้งยังชวยลดภาระตนทุนในการผลิตไดอีกทางหนึ่ง ในภาวะ
ที่เศรษฐกิจของประเทศไทยยังไมฟนตัว

ดานนายเชาว เกงชน กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด กลาววา คาด
วา กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 2% เหมือนเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยูในชวงฟนตัว การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากนโยบายการคลังมากกวานโยบายการเงิน เพราะหากปรับลดดอกเบี้ย
ในชวงนี้อาจไมไดชวยเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากมีโจทยอื่นที่ตองดูแลคือการควบคุมการกอหนี้
ภาคครัวเรือน การปรับตัวของราคาสินคา และการสรางแรงจูงใจการออมระดับบุคคล
ขณะเดียวกันตองรอดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ ธปท.ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ วาจะเปนอยางไร

ขณะที่นายอมรเทพ จาวะลา ผูอํานวยการสํานักวิจัย สายบริหารความเส่ียง ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เช่ือวา ที่ประชุม กนง.ยังคงดอกเบี้ยไวที่ 2% ในสวนของรัฐบาล
ควรเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐจะเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจในประเทศมากกวาการลดดอกเบี้ย
เพราะทําใหเกิดความม่ันใจดานการลงทุนของภาคเอกชน และการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ที่ผานมาการเบิกจายงบประมาณยังมีความลาชามาก สวนแนวโนมคาเงินบาทคาดวายังมีความ
ผันผวน ถาหากธนาคารกลางสหรัฐฯหรือเฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงคร่ึงหลังของปนี้ อาจ
ทําใหคาเงินบาทของไทยออนคาลงแตะที่ระดับ 33.50-34.00 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ


